

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคารจามจรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัญญัติ บัวชุม	ประธานสภา	บัญญัติ บัวชุม	
๒	นายถาวร จิตมาตย์	รองประธานสภา	ถาวร จิตมาตย์	
๓	นายทองคำศักดิ์ ซากิจดี	ส.อบต.หมู่ ๒	ทองคำศักดิ์ ซากิจดี	
๔	นายยอด เคนกิ	ส.อบต.หมู่ ๓	ยอด เคนกิ	
๕	นายราตรี เจ็กมาก	ส.อบต. หมู่ ๔	ราตรี เจ็กมาก	
๖	นายสำราญ แสนมิตร	ส.อบต.หมู่ ๕	สำราญ แสนมิตร	
๗	นายชัยชนะ ยะไวย์	ส.อบต.หมู่ ๗	ชัยชนะ ยะไวย์	
๘	นายทองยิ้ม บัวสาย	ส.อบต.หมู่ ๘	ทองยิ้ม บัวสาย	
๙	นายคงไทย บุตรดี	ส.อบต.หมู่ ๙	คงไทย บุตรดี	
๑๐	นายเกรียงไกร คำวัน	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เกรียงไกร คำวัน	
๑๑	นายสิมมา เมคัน	ส.อบต.หมู่ ๑๑	สิมมา เมคัน	
๑๒	นางสาวนันทรัตน์ ราชขมภู	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นันทรัตน์ ราชขมภู	
๑๓	นางเครือวัลย์ ธงวาท	ส.อบต.หมู่ ๑๓	เครือวัลย์ ธงวาท	
๑๔	นายภาณุวัฒน์ เหลื่อมเกา	ส.อบต.หมู่ ๑๔	ภาณุวัฒน์ เหลื่อมเกา	
๑๕	นายชายแดน ศรีมณีรัตน์	ส.อบต.หมู่ ๑๕	ชายแดน ศรีมณีรัตน์	
๑๖	นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	เลขานุการสภา	เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภักดี สุขรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภักดี สุขรี	
๒	นายครสวรรค์ ฤทธิกร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ครสวรรค์ ฤทธิกร	
๓	นายชาญเดช ถานัน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญเดช ถานัน	
๔	นายเวินมา บัวชุม	เลขานุการนายกฯ	เวินมา บัวชุม	
๕	นางเทพดารา นวลตา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เทพดารา นวลตา	
๖	นางธนกร ทิพย์วงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธนกร ทิพย์วงศ์	
๗	นางมลินี เพชรมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	มลินี เพชรมี	
๘	นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ	เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี	ณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ	
๙	นายชาติ ศรีเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาติ ศรีเรือง	
๑๐	นายอัครเดช ศิริพงษ์	นักวิเคราะห์	อัครเดช ศิริพงษ์	
๑๑	น.ส.ชรินทร์ ราชสินธ์	ผช.นายช่างโยธา	ชรินทร์ ราชสินธ์	
๑๐	นางเยาวเรศ บัวชุม	ผอ.รพ.สต.นาบัว	เยาวเรศ บัวชุม	
๑๑	นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล	ผอ.รพ.สต.โคกหินแฮ่	ฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล	

๑๒	นายवलจันท์ เพชรฤทธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔	นวลจันท์ เพชรฤทธิ์
๑๓	นายถาวร สารมะต	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘	ถาวร สารมะต
๑๔	นายพรภักษ์ ปฎิมาภรณ์	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐	พรภักษ์ ปฎิมาภรณ์
๑๕	นางเพ็ญจิตร ราชชมภู	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒	เพ็ญจิตร ราชชมภู
๑๖	นายอดุลศักดิ์ พรหมจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓	อดุลศักดิ์ พรหมจันทร์
๑๗	นายชายณรงค์ ทินโน	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๕	ชายณรงค์ ทินโน
๑๘	นางพิจิตร บัวชุม	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑	พิจิตร บัวชุม
๑๙	นายอเนก ชากิจดี	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒	อเนก ชากิจดี
๒๐	นายวิรัตน์ ทามนตรี	สารวัตรกำนัน	วิรัตน์ ทามนตรี
๒๑	นายไชยยนต์ โกพลรัตน์	ครู	ไชยยนต์ โกพลรัตน์
๒๒	นางนิภารัตน์ บัวชุม	ครู	นิภารัตน์ บัวชุม
๒๓	นายอนุรุทธ อินตียะ	กองช่าง	อนุรุทธ อินตียะ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

ที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานสภาฯ เรียน ท่านนายก ท่านรองนายก เลขานุการนายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อที่ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตามประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และขอเข้าระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ อำเภोज้างให้ อปท. ประชาสัมพันธ์ชวนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นร่วมออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ สถานที่ ที่กำหนดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันวันละ ๓๐ นาทีเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการออกกำลังกายให้เกิดผลดี มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๒ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และอำเภोज้างบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีพิธีช่วงเช้าตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๖:๓๐ น ณ วัดพระธาตุเรณู พิธีช่วงเย็นเวลา ๑๗:๓๐ น เป็นการถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภोज้างเรณูนคร

๑.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเชิญร่วมสนับสนุน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนในจังหวัดนครพนมหันมาออกกำลังกายเพื่อห่างไกลโรค

๑.๔ สำนักงานธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนมแจ้งขอให้หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้และการดำเนินการใดๆ ในที่ราชพัสดุที่มีสภาพเป็นป่าไม้หนาแน่น ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้รายงานการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

ประธาน กกก.ตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามระเบียบวาระ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเสนอต่อสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (พิจารณา วาระที่ ๑ รับหลักการ)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายภักดี สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเรียนสภาตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ได้พิจารณาไปแล้ว รวมถึงงบประมาณ งบประมาณรายรับเท่ากับงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘,๗๙๖,๕๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)ว่าควรจะได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาและก่อนที่จะพิจารณาว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภา

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่จะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้”

ข้อ ๔๘ “ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้น่ววิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่

วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม ตามลำดับ”

- ประธานสภา ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ก่อนที่จะขอมติเพื่อรับหลักการต่อไป
- นายทองศักดิ์ ชากิจดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒ อภิปรายก่อนอื่นมีข้อสงสัยว่าเหตุใดเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาจึงน้อยลงทุกปีๆ และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยมากน่าจะใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขให้มากขึ้นกว่านี้ และที่สำคัญโครงการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพยังไม่มี จึงขอฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาโครงการทางด้านส่งเสริมอาชีพด้วย
- นายภาณุวัฒน์ เหลื่อมเกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔ ขอให้เพิ่มเติม ท่อ ๒ ท่อน ลงในโครงการก่อสร้างถนน คสล. ของหมู่ที่ ๑๔ สายสำนักสงฆ์ และสายส่งค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาที่ตั้งไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่ามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจากรายได้จากกิจการประปาที่ตั้งไว้
- นายชัยชนะ ยะไวย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ อยากให้เพิ่มเงินงบประมาณประเพณีหมู่บ้านที่ตั้งไว้ ๘๕,๐๐๐ บาท เพราะเป็นจำนวนเงินที่น้อยเกินไป
- นายทองยืม บัวสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ อภิปรายเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา อยากทราบข้อมูลรายรับ รายจ่ายของปีนี้ ตั้งแต่เริ่มกิจการ
- นายถาวร จิตมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ อภิปรายเรื่องการจ้างเหมาพนักงานจ้างซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี อยากขอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและขออนุญาตท้วงติง เรื่องแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ดูแล้วยังไม่เรียบร้อยและครบถ้วนอยากจะขอฝากฝ่ายบริหารช่วยกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วย
- นายเกรียงไกร คำวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ อภิปรายเกี่ยวกับงานประเพณีของทางโซนเนินน้ำคำ นาโดน ซึ่งแต่ละปีก็มีการจัดงานบุญพระเวสสันดร จึงอยากให้ฝ่ายบริหารสนับสนุนเงินให้ทัดเทียมกับโซนนาบัวและโคกหินแฮ่ด้วย
- นายภักดี สุขศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเรียนสภาตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ดังนั้นกรณียาเสพติดได้ตั้งงบประมาณไว้ถือว่ามากพอสมควรเพราะมีโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการแข่งขันกีฬา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการทูปินัมเบอร์วัน ซึ่งใช้งบประมาณรวมเกือบ ๔ แสนบาท ส่วนการส่งเสริมอาชีพในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เราได้มีโครงการจัดทำศูนย์สาธิตการเกษตรขึ้นที่ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโดยมีพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ มีเป้าหมายว่าจะทำเป็นแปลงสาธิตทางการเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์และอื่นๆด้วย สำหรับค่าไฟฟ้า ในค่าสาธารณูปโภคของระบบประปา อันนี้ได้มีการตั้งรวมไว้กับค่าไฟฟ้าสนามกีฬาและค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินหน่วยด้วย ในส่วนของรายได้ประปาของเรานั้นเมื่อครบรอบปีจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสรุปรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับประปาเสนอต่อสภาฯ สำหรับประปาโคกหินแฮ่ เท่าที่สอบถามผู้รับบริการ ก็ได้รับคำชมว่าน้ำไหลดีขึ้น คุณภาพน้ำดีขึ้น แต่ในแง่ของการลงทุน ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสรุปประจำปีอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเงินประเพณีหมู่บ้านก็ได้ตั้งงบประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ในส่วนการจ้างเหมาพนักงานจ้างก็สืบเนื่องมาจากมีงานที่จำเป็น แต่ยังขาดบุคลากร จึงได้ใช้งบประมาณในส่วนของฝ่ายบริหารดำเนินการจัดจ้าง เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรื่องงานประเพณีทางโซนนาโดนนั้น ผมก็อยากเห็นทางโซนนาโดน เนินน้ำคำ ได้พิจารณางบประมาณเบื้องต้น เพื่อจัดงานประเพณีที่ท่านมี ให้เป็นรูปธรรมก่อนแล้วฝ่ายบริหารจะได้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง ว่าสมควรให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไร สำหรับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อัน

นี้ได้เรียก จนท.กองช่าง กำชับแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงต้องได้วางมาตรการเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้ต่อไป

นายเกรียงไกร คำวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ เสนอขอให้พักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารเช้าเที่ยงก่อน(มีผู้รับรองถูกต้อง)

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมว่าจะประชุมให้แล้วเสร็จไปเลยรวดเดียวหรือจะพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารเช้า

มติที่ประชุม เห็นชอบให้พักการประชุมเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา สั่งพักการประชุมและนัดประชุมในภาคบ่ายเวลา ๑๔.๐๐

เลขานุการสภาฯ สรุปรวบรวมที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ รับหลักการ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ เมื่อสภาได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการแปรญัตติ (วาระที่ ๒) ชั้นแปรญัตติ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรม การแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น และการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน และข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ๑๐๔คณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาก็ได้

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวนเท่าใด

นายถาวร จิตมาตย์ สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖ เสนอควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปรวบรวมท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของนายถาวร จิตมาตย์ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในการทำหน้าที่แปรญัตติฯ จำนวน ๓ คน

ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียงตามลำดับจนครบ ๓ คน ขอเชิญครับ

นายชายแดน ศรีมณีรัตน์ ขอเสนอ นายสำราญ แสนมิตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑

ผู้รับรองนายกฯไทย บุตรดี และนายเกรียงไกร คำวัน

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
อีกหรือไม่..... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกขอให้สมาชิกยกมือรับรอง

ที่ประชุม -ให้การรับรองเต็มสภา-

เลขานุการสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายสำราญ แสนมิตร เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี คนที่ ๑

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒

นายชัยชนะ ยะไวย์ ขอเสนอนายสิมมา เมคัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒

ผู้รับรองนางเครือวัลย์ ธงวาท และนายคงไทย บุตรดี

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
อีกหรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกขอให้สมาชิกยกมือรับรอง

ที่ประชุม -ให้การรับรองเต็มสภา-

เลขานุการสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายสิมมา เมคัน เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓

นายถาวร จิตมัตย์ เสนอ นายเกรียงไกร คำวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓

ผู้รับรอง นายยอด เคนกิ และ นายภาณุวัฒน์ เหลื่อมเภา

ประธานสภาฯ ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็น

กรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ คนสุดท้าย อีกหรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ
สมาชิกท่านอื่นอีกขอให้สมาชิกยกมือรับรอง

ที่ประชุม -ให้การรับรองเต็มสภา-

เลขานุการสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายเกรียงไกร คำวัน เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ คนที่ ๓ คนสุดท้าย

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คัดเลือกผู้
ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
กันเองให้ เลขานุการสภาฯ สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่ท่านสมาชิก
ทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ

เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ๑. นายสำราญ แสนมิตร | เป็นกรรมการคนที่ ๑ |
| ๒. นายสิมมา เมคัน | เป็นกรรมการคนที่ ๒ |
| ๓. นายเกรียงไกร คำวัน | เป็นกรรมการคนที่ ๓ |

ที่ประชุม -รับทราบ-

ประธานสภาฯ ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งแล้ว สรุปว่าให้
กำหนดให้เสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่ โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ประชุม เพื่อเลือกประธานและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องในวันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งปัญหาและความเดือดร้อนเพื่อฝากให้ผู้บริหารช่วย แก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

นายสีมา เมคัน สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑๑ สอบถามเรื่องการดำเนินการตามข้อบัญญัติว่ายังมีเหลือมากน้อยอย่างไร

นายยอด เคนกิ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๓ สอบถามเรื่องการซื้อท่อดำสถานีสูบน้ำหมู่ ๓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการซื้อท่อดำสถานีสูบน้ำหมู่ ๓ อยู่ระหว่างสืบราคาเพื่อดำเนิน ส่วนในเรื่อง การดำเนินการตามข้อบัญญัติ ขณะนี้ยังเหลือโครงการ คสล.๑๔ โครงการ โครงการปรับปรุงถนน อยู่ ระหว่างกำหนดราคากลางเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปจะออกหนังสือเชิญประชุมครั้ง ต่อไป รวมทั้งการประชุมแปรญัตติก็ต้องรอเอกสารจากคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ถาวร จิตมาตย์ กรรมการ
(นายถาวร จิตมาตย์)

(ลงชื่อ) ยอด เคนกิ กรรมการ
(นายยอด เคนกิ)

(ลงชื่อ) เครือวัลย์ ธงวาท กรรมการ
(นางเครือวัลย์ ธงวาท)

(ลงชื่อ) บัญจิต บัวชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญญัติ บัวชุม)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่